



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก (ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข (ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน)
และ ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ ลงวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก (ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข (ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน) และ ภาค ค (ความเหมาะสม
กับตำแหน่ง) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยกำหนดการยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒ - วันเสาร์ที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือก จึงกำหนด
วัน เวลาและสถานที่ในการยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ตามข้อ ๒. เพิ่มเติม ดังนี้

๒. วัน เวลา และสถานที่ในการยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ยื่นเอกสาร
ประกอบการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๖๗ ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ ทั้งนี้ หากผู้ผ่าน
การคัดเลือกไม่สามารถมายื่นเอกสารดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ให้สามารถนำส่งเอกสารประกอบการประเมิน
ภาค ข และ ภาค ค ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๒๒๐ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์
และให้ระบุหน้ากล่องไปรษณีย์ว่า “เอกสารประกอบการประเมินภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗”

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรศักดิ์ คำบุญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
อนุกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓